

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Trung tâm Y tế huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại hội nghị, sau khi nghe phòng Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện; Trung tâm Y tế huyện báo cáo kế hoạch đáp ứng vật tư, hóa chất tại các cơ sở cách ly tập trung; ý kiến thảo luận của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Về việc tổ chức cách ly tập trung tại các xã, thị trấn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện và đảm bảo đáp ứng nhu cầu cách ly tập trung, yêu cầu UBND các xã, thị trấn hoàn thiện các khu cách ly tập trung tại các trường mầm non, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly y tế đúng quy định.

Giao phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện kiểm tra thực tế tại các trường mầm non, báo cáo đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, trước khi trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập khu cách ly tập trung.

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn vận hành hoạt động của các khu cách ly tập trung tại các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định (văn bản số 594/HD-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa).

2. Về việc chuẩn bị vật tư, hóa chất; kinh phí phòng, chống dịch

Giao Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ vật tư, hóa chất tại các khu cách ly tập trung của huyện tại các xã, thị trấn; thực hiện việc ký hợp đồng với đơn vị cung ứng vật tư, hóa chất trước ngày 02/8/2021, đảm bảo nhận vật tư, hóa chất kịp thời, theo từng đợt cụ thể. Dự trù kinh phí mua test nhanh Covid-19 để xét nghiệm sàng lọc cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các thành viên tham gia vận hành khu cách ly y tế tập trung của huyện tại các xã, thị trấn.

Giao phòng Y tế dự trữ kinh phí mua khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, hỗ trợ trực đêm, làm ngoài giờ, ... cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 huyện.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định hồ sơ mua vật tư, hóa chất của Trung tâm Y tế huyện; đồng thời, tham mưu quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho các khu cách ly y tế tập trung tại các xã, thị trấn đã đi vào hoạt động (50 triệu đồng/xã, thị trấn); kịp thời tham mưu quyết định phân bổ kinh phí của tỉnh hỗ trợ cho 254 tổ (thôn, khu phố) giám sát phòng, chống dịch Covid-19 của các xã, thị trấn, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tổ.

3. Về công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch

Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là hình thức tuyên truyền trực quan, tập trung ở các cơ quan, đơn vị, trung tâm các xã, thị trấn. Khuyến khích tuyên truyền lưu động, rần rờ rọi tới từng nhà để mọi người dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, công khai danh sách người về từ vùng dịch đang thực hiện biện pháp cách ly để Nhân dân biết, tham gia giám sát và gọi về đường dây nóng của huyện khi phát hiện các cá nhân vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch. Phòng Y tế tham mưu số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tư vấn hỗ trợ về phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/8/2021.

Giao UBND các xã, thị trấn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở, tổ Covid cộng đồng “đi từng nhà, rà từng người”, có người thân đang ở các vùng giãn cách xã hội để chia sẻ, vận động, kêu gọi, kiểm soát công dân không được rời khỏi địa bàn hiện đang cư trú. Phối hợp với gia đình có người thân ở vùng giãn cách xã hội, thường xuyên liên lạc, động viên tinh thần và kịp thời hỗ trợ, cung cấp ngay, đủ lương thực, thực phẩm hoặc tiền mặt cho những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết. Đối với công dân có nhu cầu cấp thiết, bắt buộc phải về cần phải báo cho gia đình trước 3 ngày, để gia đình báo với chính quyền địa phương có phương án phân luồng cách ly đảm bảo đúng quy định.

4. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch

Giao Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn đến từng hộ gia đình kiểm tra, giám sát việc cách ly tại nhà; xử phạt nghiêm minh các vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất là đối với các cá nhân không thực hiện nghiêm quy định về cách ly y tế.

Yêu cầu 9 đoàn công tác của huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. ***Trọng tâm là giám sát người về từ vùng dịch, người đang cách ly tại nhà; đồng thời, kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo của các trường mầm non chuẩn bị cho việc tiếp đón công dân về từ vùng dịch.***

Từ ngày 02/8/2021, thống nhất giao phòng Tư pháp chủ trì việc tiếp nhận, hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường giám sát công dân từ tỉnh ngoài về địa phương, yêu cầu khai báo trung thực để áp dụng đúng các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để công dân từ tỉnh ngoài về địa phương mà không biết, không kiểm soát được.

5. Về công tác thường trực phòng, chống dịch

Tiếp tục thực hiện công tác thường trực phòng chống, dịch Covid-19 của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, phòng Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện đến ngày 21/8/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện thông báo này; kịp thời tổng hợp tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, địa phương, đơn vị và các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế